

Trước đây, các nhà đồng nghiệp như chúng ta, xí nghiệp, các công nhân luôn phải đau đầu với việc mua và chi phí nhân công quá nhiều. Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của nhà máy tự động mang tên “tủ công nghiệp” đã giải quyết vấn đề này.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, thiết bị thường gặp sự cố quạt gió. Quạt gió là 1 trong những bộ phận quan trọng của tủ công nghiệp hộp vít lâu ngày không dừng có thể làm hỏng quạt gió của tủ công nghiệp, vậy sự cố này như thế nào? Xử lý ra sao, chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về lỗi này và cách khắc phục.

Quạt hộp vít sự cố quạt tủ công nghiệp không thổi xuyên

□

Khi lâu ngày không cho tủ công nghiệp hoạt động có thể làm hỏng thiết bị bên trong bộ phận quạt khó hoạt động trở lại, quạt gió cũng không thổi được nữa.

Bên cạnh tủ công nghiệp và để 1 thời gian sau mới hoạt động trở lại, nhưng khi công nhân đi vào thì phát hiện ra quạt gió của tủ công nghiệp không thổi được. Nguyên nhân của việc này đầu tiên phải kể đến là do để quá lâu không sử dụng bộ phận quạt gió bị oxy hóa làm hoen rỉ cùng với bộ dây nguẩn đi xuống hao mòn nên không thể hoạt động khi công nhân đi vào.



Quạt dùng trong công nghiệp

Quạt gió bấm bìa nhôm cnc

Việc để lâu không sử dụng cũng tạo điều kiện cho các loại bụi bám cùng với nước tích tụ bên ngoài thổi vào. Khi bắt máy trở lại có thể làm quạt gió bấm bìa nhôm gây chập điện hay cháy nổ. Ngoài ra việc để nước thổi vào nhôm vảy có thể gây ra phản ứng hóa học và làm hoen rỉ nhanh chóng quạt gió nhôm để lâu không hoạt động.

Có thể bạn quan tâm : [Lời khuyên công nghiệp cửa tủ nhôm công nghiệp](#)

Để tránh tình trạng này tái diễn thì bạn nên cho sử dụng tủ công nghiệp, hoặc cho chuyên gia kỹ thuật xuyên để tránh bị hoen gỉ quạt gió. Nếu như quạt gió bấm nhôm thì bạn nên thay thiết bị quạt gió mới để đảm bảo uy tín, nếu không thì tự mình sửa chữa hoặc thay thế thì bạn có thể nhờ người đi đến tận nơi thi công nhé.

Quạt gió bấm nhôm

Khi quạt gió bị khô dầu, trong lúc vận hành có thể gây ra tiếng ồn, quay yếu gây ra nóng tủ nếu u còm do không bôi nhớt cho ổ trục . Vì trục quạt này ta phải bôi sung dầu cho quạt.

Lưu ý khi chọn quạt gió

Nếu quạt gió hãng phải thay cái mới thì nên chú ý đến những đặc điểm, thông số của nó ra sao để đó có thể xác định xem loại nào hợp với tủ còm mình sử dụng nhất, để có đặc điểm hiệu quả tốt nhất.

Chú ý: khi tủ nếu còm lâu ngày không sử dụng , không phải chỉ quạt gió mà ta nên kiểm tra lại tất cả các bộ phận của tủ nếu còm để tránh các lỗi làm hỏng tủ .

Bạn có thể thêm khảo thêm 1 số lỗi của tủ nếu còm như :

[Lỗi nếu còm không chín của tủ nếu còm công nghiệp](#)

Trên đây là nguyên nhân và cách xử lý đối với quạt gió do lâu ngày không sử dụng. Là người dùng thông minh hãy chọn tủ cơm công nghiệp để sử dụng sẽ đem đến cho bạn 1 cách tiết kiệm nhất. Có gì cần tìm hiểu có thể liên hệ đến **Tập Đoàn Hài Âu**



Tủ cơm và 1 số thực phẩm chế biến từ tủ cơm ăn công nghiệp

Hài Âu Group là thương hiệu Việt của công nghiệp trên thị trường Việt Nam. Nhằm đúng nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng các sản phẩm từ đây đều đạt chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý. Dịch vụ tốt báo động thay thế chu đáo và chi tiết. Hãy đến với Hài Âu để cảm nhận sự mới mẻ.

Trụ Sở Tập đoàn Hài Âu tại Hà Nội:

Địa chỉ : Số 72 Miếu Đàm, Phố Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989